

LÂM ĐỒNG

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG

SỐ 5433 - THỨ HAI NGÀY 4/11/2019 • Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT • Điện thoại: 3822472 - 3822473 • Fax: 3827608 • E-mail: tsbaolamdong@gmail.com

Thiết lập Cổng dịch vụ công Quốc gia trong năm 2019

Ngày 1/11, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với tất cả bộ, ban, ngành và các địa phương trong toàn quốc về việc triển khai thành lập Cổng dịch vụ công Quốc gia (CDVCQG) trong tháng 11 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì đầu cầu Hà Nội; ông Nguyễn Văn Yên - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đại diện cho đầu cầu Lâm Đồng cùng đông đảo lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương tham dự.

Mở đầu hội nghị, ông Mai Tiến Dũng nhấn mạnh: Việc thiết lập CDVCQG là phù hợp với quan điểm

xây dựng Chính phủ điện tử, thực hiện cải cách hành chính tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử, Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ và được quy phạm về khái niệm, yêu cầu, chức năng tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Đây là giải pháp được nhiều quốc gia thực hiện, phù hợp với xu hướng thế giới, đồng thời cũng là một chỉ tiêu trong đánh giá Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc.

Người đứng đầu Văn phòng Chính phủ cũng cho biết thêm: Thiết lập CDVCQG là giải pháp phù hợp

để khắc phục hiện trạng cung cấp, thực hiện dịch vụ công trực tuyến còn nhiều những tồn tại, hạn chế tại Việt Nam như khó khăn trong tiếp cận, thực hiện dịch vụ công do thiếu tính thống nhất, thiếu thân thiện, không đúng nhu cầu người sử dụng; các chức năng hệ thống còn đơn giản, chưa đảm bảo tính an toàn, an ninh thông tin; các hệ thống có chức năng trùng lặp, thiếu kiên trúc chung, không chia sẻ, kết nối thông tin...

Theo kế hoạch và lộ trình, để kết nối, chia sẻ, tích hợp dữ liệu Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh... XEM TIẾP TRANG 2

NHỚ LỜI BÁC DẠY

“Tiến bộ không giới hạn. Mình cố gắng tiến bộ, thì chắc tiến bộ mãi”

TÁC PHẨM CÁN KIỂM LIÊM CHÍNH, THÁNG 6 NĂM 1949

TÂN HÀ: Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4

Xác định rõ tầm quan trọng của Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4, thời gian qua, Huyện ủy Lâm Hà đã đẩy mạnh thực hiện nội dung này đến tận cơ sở. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để đôn đốc thực hiện. Sau khi đoàn kiểm tra của Huyện ủy Lâm Hà kiểm tra tại xã Tân Hà, đã có những chỉ đạo cụ thể để phát huy mặt tích cực và khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện nội dung trên ở xã này.

TRANG 2

Rèn luyện kỹ năng số cho sinh viên

TRANG 5

KINH TẾ

Đơn Dương: Hình thành nhiều vùng nông nghiệp công nghệ cao

TRANG 3

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Các tổ chức tôn giáo duy trì và nhân rộng mô hình “Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường”

TRANG 4

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Yoga nơi vùng sâu Đam Rông

TRANG 7

LÂM ĐỒNG: Tái canh cà phê đứng đầu Tây Nguyên



Vườn cà phê tái canh ở xã Lộc Lâm, huyện Bảo Lâm. Ảnh: K.Phúc

TRANG 3

HOA THẨM CAO NGUYÊN



Người tiên phong ghép cải tạo cà phê ở Phi Tô

Ở thôn Liên Hòa, xã Phi Tô, huyện Lâm Hà, anh Bé Ngọc Giới (1976, dân tộc Tày), chính là người tiên phong trong việc ghép cải tạo cây cà phê để sau đó tạo ra “làn sóng” ghép cà phê Robusta giống mới ở Phi Tô, góp phần đẩy mạnh phong trào cải tạo cà phê có năng suất và chất lượng thấp sang loại cà phê đặc sản ở Phi Tô.

TRANG 5

Lâm Đồng với chính sách bảo hiểm y tế học sinh sinh viên

TRANG 6



Tổng kết công tác BVTV các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên năm 2019

Tại Đà Lạt, Cục Bảo vệ Thực vật (BVTV) vừa phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác BVTV năm 2019 của các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Nhận xét tại hội nghị cho biết, năm 2019, một số đối tượng dịch hại nổi lên gây hại nặng ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên như chuột, sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn, khô vằn, bệnh lem thối hạt... Đặc biệt, sâu keo gây hại cây bắp trên 13 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Rối bọ xít muỗi, thán thư gây hại nặng cây điều ở Lâm Đồng, Đắk Lắk; riêng tỉnh Lâm Đồng phát sinh bệnh xoắn lá do virus hại cà chua, nấm phytophthora gây hại sầu riêng...

Trung tâm BVTV miền Trung đã chủ động nắm tình hình dịch hại, chỉ đạo bảo vệ sản xuất trong vùng. Cụ thể trung tâm đã phối hợp Chi cục BVTV ở từng địa phương trong vùng tổ chức tổng cộng 113 lớp tập huấn cho 5.670 nông dân về các biện pháp phòng trừ dịch hại, góp phần bảo vệ thành quả sản xuất của nông dân ở những vùng hạn hán, ngập lụt...

Trên vùng nông nghiệp Lâm Đồng 9 tháng đầu năm 2019 do ảnh hưởng biến đổi thời tiết mưa ít hơn, nhiệt cao hơn cùng kỳ năm ngoái, dẫn đến dịch bệnh phát sinh phức tạp, nhất là dịch bệnh virus trên cây rau, hoa; bọ xít muỗi gây hại cây cà phê chè; bệnh thán thư gây hại cây điều; sâu keo mùa thu gây hại cây bắp...

Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm Đồng đề nghị Cục BVTV chỉ đạo các viện, trường nghiên cứu các đề tài cấp quốc gia về virus gây hại các loại rau họ cà, hoa cúc, từ đó xác định các biện pháp quản lý dịch hại đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới...

VĂN VIỆT

TÂN HÀ: Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4

Xác định rõ tầm quan trọng của Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4, thời gian qua, Huyện ủy Lâm Hà đã đẩy mạnh thực hiện nội dung này đến tận cơ sở. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để đôn đốc thực hiện. Sau khi đoàn kiểm tra của Huyện ủy Lâm Hà kiểm tra tại xã Tân Hà, đã có những chỉ đạo cụ thể để phát huy mặt tích cực và khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện nội dung trên ở xã này.



Việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW 4 và Chỉ thị 05 giúp người dân Tân Hà đặt trọn niềm tin vào bộ máy và ổn định phát triển sản xuất. Ảnh: H.My

Đảng bộ xã Tân Hà, huyện Lâm Hà hiện có 224 đảng viên sinh hoạt tại 17 chi bộ trực thuộc, trong đó có 11 chi bộ nông thôn. Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy Lâm Hà trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy xã đã tổ chức học tập, quán triệt các nội dung trên tới toàn thể cán bộ, đảng viên.

Hàng năm, Đảng ủy xã Tân Hà chỉ đạo các chi bộ trực thuộc triển khai cho cán bộ, đảng viên viết cam

kết thực hiện gắn với đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Điều này góp phần phát huy ý thức tự giác rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và nêu cao tinh thần trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ.

Cùng với đó, Đảng ủy xã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xây dựng và đăng ký thực hiện các mô hình. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền các tập thể, cá nhân tiêu biểu, các mô hình hay cần nhân rộng như việc huy động sức dân làm đường giao thông ở thôn Phúc Thọ 2, mô hình rau hoa công nghệ cao ở thôn Tân Đức, mô hình tổ hợp tác đầu tư của Chi hội phụ nữ, mô hình gắn kết tinh đồng đội của Hội Cựu chiến binh xã, mô hình thấp sáng đường quê của Hội Nông dân xã...

Thông qua đó góp phần lan tỏa sâu rộng tinh thần, khí thế sôi nổi trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo. Nhờ vậy từ năm 2016 đến nay, Đảng bộ xã Tân Hà đều hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2018 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Song song với đó, hàng năm Đảng ủy xã đều tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Từ năm 2016 đến nay, thông qua việc kiểm tra, giám sát đã phát hiện và xử lý kỷ luật 6 đảng viên. Trong đó khai trừ 3 đảng viên, cách chức 1 đảng viên, khiển trách 2 đảng viên, xóa tên 3 đảng viên. Việc kiểm tra, giám sát đã giúp các chi bộ và cán bộ, đảng viên khắc phục những hạn chế còn tồn tại; xử lý nghiêm những trường hợp sai

phạm, có tính răn đe, giáo dục đối với cán bộ, đảng viên. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành ở mỗi cán bộ, đảng viên.

Ông Nguyễn Văn Tình - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lâm Hà nhận định, tại Đảng ủy xã Tân Hà, việc cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 vẫn còn nội dung chưa triển khai kịp thời như: Quy định của Huyện ủy về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị thuộc huyện”. Chính quyền, MTTQ, một số đoàn thể chính trị, các chi bộ chưa có kế hoạch cụ thể trong triển khai hai nội dung quan trọng trên. Trong sinh hoạt của một số chi bộ chưa chú trọng chấn chỉnh những biểu hiện nề nang, ngại va chạm. Nhận thức của một số cán bộ, đảng viên về ý nghĩa và tầm quan trọng của hai nội dung trên chưa thực sự đầy đủ nên việc điều chỉnh bản thân chưa thực sự đạt hiệu quả cao...

Thông qua kết quả kiểm tra, ông Hà Văn Thuận - Phó Bí thư Huyện ủy Lâm Hà đã chỉ đạo những nhiệm vụ cụ thể để Đảng bộ xã Tân Hà chú trọng thực hiện. Theo đó, Đảng ủy xã Tân Hà cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05. Triển khai thực hiện việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, nhằm tạo chuyển biến tích cực đối với từng cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, có giải pháp khắc phục tình trạng nề nang, ngại va chạm của cán bộ, đảng viên. Kịp thời khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Đồng thời, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát để nâng cao chất lượng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05.

HOÀNG MY

Thiết lập Cổng dịch vụ công Quốc gia...

... qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu sẽ được phát triển từ Trục liên thông văn bản quốc gia, bộ, ngành, địa phương cần thực hiện các nội dung kỹ thuật bao gồm: Nâng cấp, hoàn thiện các chức năng chính của CDVCQG, hệ thống thông tin một cửa điện tử gồm: danh mục dịch vụ công, xác thực, hồ sơ dịch vụ công, tra cứu, đánh giá kết quả giải quyết TTHC, phản ánh, kiến nghị, thanh toán điện tử.

Sử dụng máy chủ bảo mật kết nối các hệ thống gửi/nhận văn bản điện tử để kết nối với CDVCQG hoặc thiết lập máy chủ bảo mật mới theo hướng dẫn tại support.chinhphu.vn. Cấu hình máy chủ phải bảo mật kết nối với CDVCQG theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Phát triển Bộ chuyên

đôi (Adapter Server - AS) các dịch vụ chia sẻ, tích hợp với CDVCQG theo thư viện lập trình mẫu và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Tuân thủ kỹ thuật định dạng dữ liệu gói tin để phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin lẫn nhau với CDVCQG.

CDVCQG sẽ chỉ có một địa chỉ duy nhất để mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp trong việc: Tra cứu thông tin TTHC; thông tin về cơ quan cung cấp dịch vụ công; trạng thái hồ sơ TTHC; các vấn đề thường gặp trong thực hiện TTHC; tổng đài, công cụ hỗ trợ tự động; gửi, theo dõi xử lý phản ánh, kiến nghị; đánh giá mức độ hài lòng về việc giải quyết TTHC.

Người dân và doanh nghiệp cũng sẽ có một tài khoản duy nhất để thực hiện dịch vụ công trực tuyến; quản

lý thông tin & các tiện ích (đăng ký doanh nghiệp, thuế, BHXH, điện, giáo dục, y tế...); hồ sơ dịch vụ công (thực hiện TTHC liên bộ, liên ngành, tại nhiều địa phương. Giảm thông tin, giấy tờ cập nhật, nộp cho cơ quan nhà nước, các bước thực hiện TTHC); chuẩn hóa việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp, Công dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh.

Lợi ích mà CDVCQG cũng mang lại cho nhiều bộ, ban, ngành, địa phương, hạn chế được việc đầu tư dân trải, cung cấp các nền tảng, dữ liệu dùng chung; đồng thời tăng cường giám sát, đánh giá việc giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính, hạn chế lãng phí, tham nhũng, tiêu cực; tăng

cường trách nhiệm giải trình và năng lực phản ứng chính sách; tự động hóa một số báo cáo liên quan tới dữ liệu TTHC.

Theo lộ trình, Văn phòng Chính phủ sẽ trình Chính phủ ban hành nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trong năm 2019; ban hành Quy chế quản lý, vận hành khai thác CDVCQG trong năm 2019; ban hành tài liệu hướng dẫn kỹ thuật kết nối, tích hợp, chia sẻ với CDVCQG và thiết lập CDVCQG trong năm 2019.

Đối với dịch vụ công tích hợp của các bộ, cơ quan TƯ sẽ bao gồm: Bộ GTVT: Đổi giấy phép lái xe, cấp giấy phép lái xe quốc tế, cấp giấy phép lái xe. Bộ Công thương: Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa; thông báo thực hiện khuyến mại (địa phương); đăng ký khuyến

mại. Bộ Tài chính: Nộp thuế điện tử với doanh nghiệp; khai hồ sơ hải quan; hủy tờ khai hải quan; cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách; nộp thuế điện tử với cá nhân; thu phí, lệ phí trước bạ. Bộ KH&ĐT: Đăng ký kinh doanh. Bộ Y tế: Dịch vụ công về trang thiết bị y tế. Bộ Công an: Thu phạt vi phạm giao thông đường bộ. Bộ Tư pháp: Giao dịch bảo đảm; lý lịch tư pháp; khai sinh. Tập đoàn Điện lực: Cấp điện hạ áp, trung áp; thanh toán tiền điện.

Đối với dịch vụ công tích hợp ở các tỉnh, thành phố sẽ bắt đầu với: Ngành GTVT tiến hành đổi giấy phép lái xe, cấp giấy phép lái xe quốc tế. Ngành Công thương thông báo thực hiện khuyến mại. Và ngành Tư pháp cấp khai sinh, cấp phiếu lý lịch tư pháp.

LINH ĐÀN

TIẾP TRANG 1

LÂM ĐỒNG: Tái canh cà phê đứng đầu Tây Nguyên

Cà phê, cây trồng chủ lực của vùng Tây Nguyên đang trong giai đoạn thay đổi cơ bản với chương trình tái canh cà phê bền vững. Tái canh đã giúp vùng cà phê Tây Nguyên trẻ hóa, thay đổi hoàn toàn diện mạo. Và, trong số những tỉnh thực hiện tái canh cà phê, Lâm Đồng là tỉnh đạt kết quả tốt nhất. Đây là khẳng định của ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) trong Hội nghị tái canh cà phê giai đoạn 2014-2020 và định hướng tái canh cà phê vừa được tổ chức tại thành phố Đà Lạt.

Tái canh thay đổi diện mạo cà phê Tây Nguyên

Thông tin từ Bộ NN&PTNT cho biết, tính đến hết tháng 9 năm 2019, diện tích cà phê ước đạt 688,3 nghìn ha. Sản lượng cà phê nhân năm 2018 ước đạt 1.623 triệu tấn, năm 2019 dù chưa bước vào vụ thu hoạch nhưng sản lượng dự đoán cao hơn năm 2018. Năng suất niên vụ 2018 đạt 2,6 tấn nhân/ha, một con số cao hơn hẳn so với năng suất trung bình cà phê Tây Nguyên. Tổng diện tích cà phê trồng tái canh và ghép cải tạo tại các tỉnh Tây Nguyên đến tháng 6/2019 là trên 118 nghìn ha, đạt trên 98% kế hoạch tái canh 120 nghìn ha. Đặc biệt, các diện tích cà phê tái canh thời kỳ đầu bằng giống mới nay đã bước vào giai đoạn sản xuất kinh doanh cho năng suất vượt trội, đẩy năng suất cà phê tiếp tục tăng trong những năm gần đây.

Đề án phát triển ngành cà phê bền vững đến năm 2020 với mục tiêu đến năm này, Việt Nam ổn định diện tích trồng cà phê khoảng 600 nghìn ha, trong đó có 80% diện tích áp dụng quy trình sản xuất cà phê bền vững; năng suất đạt 2,7 tấn/ha, tổng sản lượng khoảng 1,6 triệu tấn/năm. Định hướng vùng trọng điểm

phát triển cà phê gồm 4 tỉnh ở Tây Nguyên khoảng 530 nghìn ha: Đắk Lắk 190 nghìn ha, Lâm Đồng 150 nghìn ha, Gia Lai 75 nghìn ha, Đắk Nông 115 nghìn ha. Theo đề án, ngành cà phê Việt đã thực hiện tốt mục tiêu đặt ra và vấn đề là tiếp tục duy trì tăng trưởng bền vững của ngành cà phê Việt. Mục tiêu đến 2025, tiếp tục duy trì ổn định diện tích 600 nghìn ha; năng suất 2,7-2,9 tấn/ha, sản lượng 1,8-2 triệu tấn/năm. Tiếp tục tái canh và ghép cải tạo các vườn cà phê già cỗi, phân đầu đến 2025 tái canh và ghép cải tạo thêm từ 30-40 nghìn ha.

Điểm sáng Lâm Đồng

So với các tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh có canh tác cà phê, Lâm Đồng đạt kết quả tốt nhất trong tái canh cà phê. Sau gần 6 năm triển khai thực hiện, chương trình tái canh cà phê tại Lâm Đồng đã giúp trẻ hóa vườn cà phê già cỗi, diện tích sâu bệnh, năng suất thấp không còn khả năng phục hồi, góp phần đưa năng suất cà phê của tỉnh từ 26,1 tạ/ha năm 2012 tăng lên 31,3 tạ/ha năm 2018; sản lượng 365.923 tấn năm 2012 lên 507.782 tấn năm 2018. Riêng huyện Di Linh, Bảo Lâm có trên 10.000 ha chuyên canh cà phê



Chuẩn hóa vườn giống góp phần tạo nên vùng cà phê bền vững. Ảnh: D.Quỳnh

cho năng suất từ 4 tấn trở lên. Năng suất cà phê Lâm Đồng đã cao hơn năng suất cà phê chung toàn vùng 5 tạ/ha.

Theo kế hoạch, tới năm 2020, Lâm Đồng cần tái canh 48 nghìn ha nhưng tới tháng 9/2019, Lâm Đồng đã tái canh 58 nghìn ha, vượt 127% kế hoạch. Thành tích của Lâm Đồng đạt cao nhất Tây Nguyên, so với các tỉnh lân cận tái canh đạt xấp xỉ 70-80% kế hoạch.

Không chỉ đạt diện tích tái canh, Lâm Đồng canh tác cà phê theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường,

Lâm Đồng là tỉnh đầu tiên thử nghiệm thí điểm đăng ký mã số vùng trồng cho 8.500 nông hộ trong vùng cà phê Di Linh. Theo đó, mỗi nông hộ sẽ có một mã số riêng, các đối tác có liên quan có thể nắm được quy trình quản lý vườn cà phê thông qua thông tin vườn cây, tình trạng sinh trưởng, sử dụng giống, hiện trạng quản lý đất, nguồn nước, hệ thống tưới, việc trồng xen canh..., giúp quản lý và truy xuất nguồn gốc. Ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng đăng ký mã số vùng trồng để cải thiện ngành hàng cà phê Việt trên bản đồ cà phê thế giới.

xây dựng cảnh quan cũng đạt kết quả tốt. So với các tỉnh Tây Nguyên thường trồng xen hồ tiêu, bơ, sầu riêng, cây trồng xen cà phê tại Lâm Đồng được đánh giá là phong phú hơn về chủng loại như mắc ca, bơ, sầu riêng, hồng, cây lâm nghiệp như muông, sao đen, sưa..., mang lại tính đa dạng sinh học. Hiện diện tích cây che bóng cà phê của Lâm

Đồng đạt trên 20 nghìn ha, chiếm 13% diện tích cà phê và đang tiếp tục tăng lên, là tín hiệu đáng mừng của canh tác bền vững.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh đánh giá, Lâm Đồng đã thực hiện rất tốt hoạt động tái canh cà phê, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng cà phê Việt Nam.

DIỆP QUỲNH

ĐƠN DƯƠNG: Hình thành nhiều vùng nông nghiệp công nghệ cao

Để tiến tới xây dựng nền nông nghiệp theo hướng thông minh, bước đầu huyện Đơn Dương đã thành lập các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC) làm tiền đề cho việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hình thành các vùng nông nghiệp ứng dụng CNC

Với tình hình thực tế và tiềm năng sẵn có, huyện Đơn Dương đã và đang bắt tay thực hiện nền nông nghiệp ứng dụng CNC theo hướng thông minh với 5 nhóm nội dung: về quy mô sản xuất; kết cấu hạ tầng; tổ chức sản xuất và liên kết tiêu thụ sản phẩm; ứng dụng CNC theo hướng thông minh; hiệu quả và bền vững.

Trước tiên muốn đạt được trình độ đó, huyện đã bắt đầu xây dựng 2 vùng sản xuất rau ứng dụng CNC huyện Đơn Dương giai đoạn 2017-2020 đó là vùng sản xuất rau ứng dụng CNC tại xã Lạc Lâm 120 ha, trên địa bàn các thôn Lạc Thanh, Quỳnh Châu Đông, Hải Hưng và



Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã thật sự mang lại hiệu quả cho vùng sản xuất rau Lạc Lâm. Ảnh: H.Yên

vùng sản xuất rau ứng dụng CNC tại xã Lạc Xuân 167 ha, trên địa bàn các thôn Lạc Viên A, B. Qua đó, huyện đã vận động và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tổ chức sản xuất theo các tiêu chuẩn an toàn (VietGAP, GlobalGAP...), tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất và sau thu hoạch, đặc biệt là công nghệ sinh học trong sản xuất, phòng trừ dịch hại (hệ thống nhà

kính, nhà lưới, hệ thống thủy canh, khí canh, tưới tiết kiệm, quản lý dịch hại tổng hợp...), hỗ trợ hình thành các chuỗi sản xuất rau bền vững, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và giảm phát thải khí nhà kính...

Việc thành lập các vùng sản xuất rau ứng dụng nông nghiệp CNC đã được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ, đã có doanh nghiệp trực tiếp sản xuất và hình thành nên

chuỗi liên kết giá trị. Người sản xuất trong vùng phần lớn có kinh nghiệm trồng rau nhiều năm nên đã chọn, tạo những giống rau thích hợp với điều kiện tự nhiên của vùng. Ngoài ra, các nông hộ ở đây cũng tương đối mạnh dạn đầu tư về công nghệ mới, một số hộ dân áp dụng CNC đồng bộ, tạo hiệu quả kinh tế và có nhận thức cao trong việc tổ chức liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm.

Qua đó, tại những vùng này đã bắt đầu thực hiện cơ giới hóa trên đồng ruộng, phát triển các mô hình rau, hoa sản xuất trong nhà lưới, nhà kính, nhà màng, sử dụng các giống mới có năng suất, chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu; áp dụng công nghệ thông minh, tự động hóa, điều khiển từ xa thông qua internet...

Từ nguồn vốn sự nghiệp, UBND huyện đã chỉ đạo cho Trung tâm Nông nghiệp huyện triển khai thực hiện nhiều mô hình khuyến nông, trong đó có mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong điều khiển tưới tự động trên cây rau và đã có khá nhiều hộ đăng ký thực hiện mô hình. Xây dựng và nhân rộng các

mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ...

Đã có nhiều nông dân ở 2 vùng nêu trên mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, đầu tư vào sản xuất, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất trên một đơn vị diện tích. Cùng với đó, huyện còn tập trung phát triển các mô hình liên kết sản xuất hàng hóa theo quy mô lớn, xây dựng và củng cố các tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX), nhất là các HTX nông nghiệp ứng dụng CNC trong sản xuất rau, hoa;... Từ đó, phát huy vai trò cầu nối trong mối liên kết giữa các đơn vị tiêu thụ sản phẩm với cơ sở sản xuất, hộ nông dân để phát huy thế mạnh của mỗi bên, nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận, tăng tính cạnh tranh, thương hiệu, uy tín thị trường.

Hướng tới nền nông nghiệp thông minh

Tính đến nay, tổng giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản của huyện theo giá so sánh năm 2010 đạt 6.918,5 tỷ đồng; giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đạt từ 200-500 triệu đồng/ha... XEM TIẾP TRANG 8

**HỘI CCB TỈNH LÂM ĐỒNG:
Tặng nhà “Nghĩa tình
đồng đội” cho cựu chiến binh
đồng bào DTTS nghèo**



Trao tiền hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình CCB Liêng Hót Ha K’Rên bị hỏa hoạn.

Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho CCB Rơ Ông Ha Hai, nguyên là cựu quân nhân phục viên, hiện đang sinh sống tại thôn Đưng Trang, xã Đưng K’Nơ, Lạc Dương.

Sau hơn 3 tháng thi công, căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” đã hoàn thành với tổng kinh phí hơn 130 triệu đồng, diện tích 52 m², kết cấu tường gỗ, mái tôn. Trong đó, Hội CCB tỉnh vận động Công ty TNHH MTV Xô số kiến thiết Lâm Đồng hỗ trợ 50 triệu đồng, phần kinh phí còn lại do gia đình tích góp, vay mượn họ hàng, các hội viên hội CCB địa phương chung tay giúp sức trợ giúp công dựng nhà. Hoàn cảnh gia đình CCB Rơ Ông Ha Hai rất khó khăn, đông con, vợ thường xuyên đau ốm, ngôi nhà gỗ cũ đã dột nát nhưng không có tiền sửa chữa.

Nhân dịp này, Hội CCB tỉnh cũng đến thăm và trao tặng 10 triệu đồng cho CCB Liêng Hót Ha K’Rên (thôn Lán Tranh, Đưng K’Nơ, Lạc Dương) bị hỏa hoạn, 2 vợ chồng đều bị bỏng nặng.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” tỉnh Lâm Đồng lần thứ VI, kỷ niệm 20 năm thành lập Hội CCB Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2019).

QUỲNH UYẾN

**Các mô hình trợ giúp
nhân đạo phát huy hiệu quả**

Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh đang tiếp tục duy trì 7 bếp ăn tình thương tại bệnh viện và nơi cháo tình thương, tủ bán mì tình thương của Hội CTĐ các huyện, thành phố trong tỉnh. Qua 10 tháng đầu năm 2019, mô hình này đã giúp cho 66.560 lượt bệnh nhân nghèo có các suất ăn miễn phí, trị giá trên 3,4 tỷ đồng. Đặc biệt, Hội CTĐ toàn tỉnh đã đặt mới 17 thùng tiền nhân đạo. Các cấp Hội CTĐ trong tỉnh còn vận động xây dựng được 30 căn nhà tình thương cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở, trị giá 1,13 tỷ đồng.

Phong trào “Hũ gạo tình thương” thu được 5.120 kg gạo, giúp cho 512 hộ gia đình, trị giá hơn 54,1 triệu đồng. Chương trình “Cứu trợ đột xuất” cho 9.722 lượt hộ gia đình, trị giá gần 2,88 tỷ đồng. Ngoài ra, các mô hình truyền thống như: “Mười người giúp một người”, “Nuôi heo đất giúp bạn nghèo” trong trường học, “Thùng tiền nhân đạo”, “Hỗ trợ dê giống”, “Tủ quần áo từ thiện”... đã mang lại hiệu quả giúp đỡ thiết thực cho người nghèo.

AN NHIÊN

**Các tổ chức tôn giáo duy trì và nhân rộng
mô hình “Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường”**

Những năm qua, các tổ chức tôn giáo, các vị chức sắc tiêu biểu đã vào cuộc mạnh mẽ, dày công tuyên truyền, vận động các tín đồ tôn giáo bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Qua đó, tạo nên những “hành động đẹp” trong bảo vệ môi trường, xây dựng giáo xứ, khu dân cư ngày càng sạch - đẹp và văn minh.

Trong đó, điểm đáng ghi nhận là việc tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, nguồn lực của các tôn giáo trong tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư, nhằm cụ thể hóa và thực hiện tốt chương trình phối hợp tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức tôn giáo tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Qua đó, thiết thực góp phần nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Các hoạt động, sinh hoạt của các tôn giáo đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tín đồ và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, tự giác tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông... Các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn khu dân cư tích cực tham gia các hoạt động như: phát động, ra quân làm vệ sinh, thu gom, xử lý chất thải, rác thải, nạo vét kênh mương, ao hồ, hệ thống thoát nước... bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và giữ gìn an ninh trật tự do chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ngành chức năng triển khai thực hiện. Đồng thời, quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để chức sắc phụ trách địa bàn phối hợp với cán bộ Mặt trận cơ sở, khu dân cư thực



Hoạt động phối hợp ký kết “tham gia bảo vệ môi trường - ứng phó với biến đổi khí hậu” của các tôn giáo, sở, ngành, địa phương luôn được duy trì. Ảnh: N.Thu

hiện tốt các hoạt động xây dựng khu dân cư (đã đăng ký) thành mô hình tiêu biểu của tôn giáo trong toàn tỉnh.

Trong thời gian qua, trên địa bàn toàn tỉnh đã triển khai được trên 21 khu dân cư “Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường” và các mô hình khác. Trong đó: Phật giáo có 3 khu dân cư, Công giáo có 15 khu dân cư, Tin lành - Hệ phái Cơ đốc Phục lâm có 2 khu dân cư; Tổng hội Báp Tít Việt Nam có 1 khu dân cư... Điển hình nhất là Giáo xứ Thánh Mẫu, Phường 7 - thành phố Đà Lạt với mô hình “Giáo xứ an toàn - sáng - xanh - sạch - đẹp”. Giáo họ Păng Tiêng xã Lát với mô hình “Giáo họ an toàn, sáng - xanh - sạch - đẹp”. Thôn Lạc Sơn - Giáo xứ Lạc Sơn, xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương với mô hình “Giáo xứ không có tội phạm”. Trong lĩnh vực Phật giáo có Vĩnh Minh Tự Viện ở thôn Phú An, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng với mô hình “Khu dân cư bảo đảm an ninh trật tự - an toàn giao thông”. Giáo họ Giuse, thị trấn Madagui, Đa Huoai với mô hình “Giáo họ bình yên, văn hóa”... Các nội dung trên được bà con tín đồ các họ đạo, bà con phật tử, tín hữu và Nhân dân trong vùng tham gia hưởng ứng rất tốt. Qua đó, tạo nên một môi trường “sống đẹp” thi đua làm việc thiện, có hành động đẹp để

cùng nhau xây dựng một khu dân cư, giáo họ, giáo xứ có môi trường sống “tốt đời - đẹp đạo”.

Nhân dân tại khu dân cư đã tự giác thực hiện hương ước, quy ước và thực hiện theo nội dung bản cam kết thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở khu dân cư. Kết quả, tại các khu dân cư đăng ký mô hình “Tôn giáo, khu dân cư bảo vệ môi trường” với tỷ lệ trên 95% hộ gia đình đăng ký cũng như thực hiện cam kết bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong sản xuất, kinh doanh và tổ chức cuộc sống hằng ngày. Trên 90% hộ gia đình tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường của tổ dân phố, thôn, buôn. Trên 90% hộ gia đình nộp đủ các loại phí bảo vệ môi trường theo quy định. Bảo đảm vệ sinh, môi trường ở tất cả các tụ điểm công cộng và khu vực sinh hoạt chung của khu dân cư.

Trao đổi về nội dung này, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đường Anh Ngữ cho rằng: Ủy ban MTTQ tỉnh đã đề ra Chương trình phối hợp thống nhất hành động, xác định các nội dung cụ thể theo từng năm, nhằm tiếp tục vận động, tập hợp phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên, gia đình và cộng đồng dân cư thi đua lao động, sản xuất, tích cực tham gia đóng góp công sức thực

hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đề ra. Đặc biệt, phối hợp phát huy tốt vai trò các tôn giáo tham gia xây dựng các mô hình tự quản về vận động tín đồ và Nhân dân bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự - an toàn giao thông như: Giáo xứ, Họ đạo, Khu dân cư có đồng đồng bào theo các tôn giáo, cơ sở thờ tự “An toàn - sáng - xanh - sạch - đẹp”... Nhiều năm qua, MTTQ đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các vị chức sắc các tôn giáo, với tình cảm, uy tín, vai trò, trách nhiệm của mình đã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng hành gắn bó cùng dân tộc, sống “tốt đời, đẹp đạo”. Các chức sắc tôn giáo trong tỉnh đã thường xuyên động viên chức sắc, tín đồ và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát động. Trong đó, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phối hợp tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu có hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

NGUYỆT THU

Mở 2 lớp đào tạo quản lý điều dưỡng

Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh và đào tạo cho đội ngũ điều dưỡng trưởng khoa có trình độ quản lý điều dưỡng theo quy định, Sở Y tế Lâm Đồng phối hợp với Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Điều dưỡng hỗ trợ cộng đồng (Hội Điều dưỡng Việt Nam) tổ chức khai giảng 2 lớp đào tạo Quản lý điều dưỡng và tập huấn quản lý chất lượng bệnh viện.

Tham dự lớp đào tạo có 142 người là Trưởng Phòng Điều dưỡng, Điều dưỡng trưởng khoa

hiện đang công tác tại các cơ sở y tế trong ngành Y tế Lâm Đồng. Các học viên được tổ chức thành 2 lớp đào tạo Quản lý điều dưỡng tại TP Đà Lạt và Bảo Lộc trong thời gian 3 tháng, các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp Chứng chỉ Quản lý điều dưỡng theo quy định hiện hành.

AN NHIÊN

Có 142 điều dưỡng trưởng thuộc các đơn vị trong ngành Y tế tỉnh được đào tạo về Quản lý điều dưỡng.



HOA THẨM CAO NGUYÊN

Người tiên phong ghép cải tạo cà phê ở Phi Tô



Anh Bế Ngọc Giới.

Ở thôn Liên Hòa, xã Phi Tô, huyện Lâm Hà, anh Bế Ngọc Giới (1976, dân tộc Tày), chính là người tiên phong trong việc ghép cải tạo cây cà phê để sau đó tạo ra “làn sóng” ghép cà phê Robusta giống mới ở Phi Tô, góp phần đẩy mạnh phong trào cải tạo cà phê có năng suất và chất lượng thấp sang loại cà phê đặc sản ở Phi Tô.

Anh Giới kể, gia đình anh có 3,5 ha cà phê thì trong đó có tới 3 ha cà phê Robusta. Trước đây, cũng giống như bao gia đình khác ở Phi Tô, anh chỉ trồng cà phê theo phong trào chứ chưa chú trọng nhiều đến khâu tuyển chọn giống. Vì vậy, tuy cà phê phát triển tốt nhưng chất lượng không cao, năng suất thấp.

Năm 2009, sau khi được tham quan và tìm hiểu mô hình ghép cà phê ở huyện lân cận, anh Giới đã mạnh dạn mua 3.000 mầm chồi ghép giống để ghép dưới tán cho 100 cây

cà phê đang cho thu hoạch trong vườn của gia đình. Một năm sau đó, nhận thấy chồi ghép phát triển tốt và có dấu hiệu phù hợp hơn hẳn cà phê cũ trong vườn, nên gia đình anh tiếp tục mạnh dạn mua chồi về ghép cải tạo dưới tán cho toàn bộ diện tích cà phê còn lại. Mặc dù sau khi ghép, vườn cà phê nhà anh Giới nhận được nhiều lời khen ngợi từ hàng xóm láng giềng, và bản thân gia đình anh cũng vô cùng kỳ vọng vào sự phát triển của vườn cà phê giống mới sau khi ghép, nhưng do thời điểm đó, giống cà phê này chưa được công nhận là giống đầu dòng và cũng chưa có mô hình nào tại địa phương để kiểm chứng, nên nhiều bà con xung quanh tỏ ra khá e ngại và xi xào bàn tán, nghi ngờ về năng suất, chất lượng. Không hề bị dao động, vì đã được tham quan mô hình này ở Bảo Lâm và Bảo Lộc, anh Giới chờ đến khi chồi ghép phát triển tốt và sắp được thu hoạch thì tiến hành

cưa bỏ toàn bộ phần thân cà phê cũ để chồi ghép phát triển tốt hơn. Sau khi cưa bỏ thân cà phê cũ, gia đình anh vô cùng vui mừng và tự hào với thành quả của mình khi năng suất cà phê trên diện tích 3 ha của gia đình không những không hề tụt giảm mà còn cao hơn những năm trước. Năm 2012, sau 3 năm ghép cải tạo, sản lượng cà phê của gia đình anh Giới đạt 9 tấn nhân/3 ha. Năm 2013, sản lượng tăng lên đến 14 tấn nhân/3 ha. Nhận thấy cây cà phê ghép cho năng suất vượt trội hơn hẳn so với con số chỉ 7 tấn nhân/3 ha trước đây, gia đình anh Giới đã tìm hiểu thêm kỹ thuật chăm sóc và tập trung vào việc chăm sóc cây và bổ sung dinh dưỡng cho đất. Nhờ chăm sóc tốt và đúng quy trình, từ năm 2014 đến nay, sản lượng cà phê của gia đình anh tiếp tục tăng lên đạt mức 16 tấn đến 18 tấn nhân/3 ha.

Nhận thấy mô hình ghép cải tạo cà phê giống mới của gia đình anh Giới

quá thành công, nhiều gia đình trong thôn, trong xã và cả những huyện lân cận đã tìm đến anh để tham quan, học hỏi kinh nghiệm làm theo cách của gia đình anh. Không giữ kín kỹ thuật và thành quả cho riêng mình, anh Giới và gia đình đã tận tâm hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật ghép, chia sẻ kinh nghiệm đúc rút trong quá trình chuyển đổi thực tế và hỗ trợ mầm ghép cho bà con nông dân.

Anh Giới chia sẻ, gia đình anh có được nhà cửa khang trang như hiện nay là nhờ vào mô hình ghép cải tạo cà phê thành công. Hai con trai cũng nhờ đó có điều kiện học tập tốt hơn. Còn đối với bà con trong thôn, từ sự hỗ trợ, chia sẻ của anh mà nhiều gia đình đã tăng sản lượng cà phê của mình lên gấp đôi, cuộc sống từ đó có những thay đổi rõ rệt. Và cũng từ những thành công của gia đình anh Giới và một số bà con sau đó làm theo mà phong trào ghép cải tạo cà phê ở thôn Liên Hòa nói riêng và

xã Phi Tô nói chung lan tỏa mạnh mẽ, góp phần cải thiện kinh tế, thay đổi tư duy sản xuất, bà con tin hơn vào những ứng dụng khoa học kỹ thuật trong canh tác nông nghiệp ở xã nghèo vốn phần đa là người dân tộc thiểu số.

Hiện nay, để đa canh, xen canh, anh Giới còn trồng thêm khoảng 550 trụ tiêu. Năm 2016, tận dụng diện tích đất trống còn lại của gia đình, nắm bắt xu hướng của thị trường với cây chanh không hạt, anh đầu tư trồng thêm 600 cây chanh không hạt xen với diện tích 200 cây mắc ca. Đến nay, cây tiêu cho thu hoạch và có sản lượng đạt hơn 1 tấn tiêu khô.

Chia sẻ và những mong muốn của bản thân trong thời gian tới, anh Giới bày tỏ niềm mong mỏi Nhà nước và các ngành, các cấp sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để người nông dân nói chung, và đặc biệt là người nông dân ở vùng dân tộc thiểu số nói riêng được tiếp cận với những ứng dụng khoa học kỹ thuật phù hợp vào sản xuất, không chỉ đối với cây cà phê mà còn đối với các loại cây trồng khác để nâng cao thu nhập cho người nông dân.

NGUYỄN THỊ

Rèn luyện kỹ năng số cho sinh viên

Anh Phan Tuấn Anh - Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Đà Lạt cho biết, trong bối cảnh cả thế giới và Việt Nam đang tiến vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thì những đoàn viên, sinh viên (ĐVSV) đang ngồi trên ghế giảng đường, những người đang nỗ lực chuẩn bị hành trang kiến thức để lập thân, lập nghiệp không thể đứng ngoài cuộc. Theo các chuyên gia, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ biến đổi cách sống, làm việc và giao tiếp của toàn nhân loại theo hướng hoàn toàn mới. Trung tâm của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là công nghệ thông tin (bản chất là trí tuệ nhân tạo) và Internet kết nối vạn vật, không chỉ giúp con người giao tiếp với con người, mà còn là con người giao tiếp với máy, con người giao tiếp với đồ vật và đồ vật giao tiếp với nhau. Vì thế, ngay từ trên giảng đường đại học, ĐVSV phải chủ động tích lũy tri thức về công nghệ thông tin, chủ động cập nhật kịp thời và ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới nhất của thế giới vào học tập, cuộc sống. Đặc biệt, việc rèn luyện kỹ năng số phải được trau dồi thường xuyên và liên tục, qua đó rèn luyện bản thân mỗi ngày, như vậy mới có cơ hội cạnh tranh việc làm sau khi ra trường và mở ra cánh cửa khi bước vào sân chơi toàn cầu hóa.

Để đạt được những kết quả hữu ích trong việc rèn luyện kỹ năng số cho ĐVSV, tuổi trẻ Đại học Đà Lạt đã không ngừng nâng cao kỹ năng, văn hóa ứng xử và phản ứng với

Trường Đại học Đà Lạt hiện có hơn 10.000 sinh viên đang học tập. Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Đà Lạt đã chỉ đạo Đoàn trường, Hội Sinh viên cũng như các khoa, ngành chuyên môn không ngừng rèn luyện kỹ năng số cho sinh viên. Từ đó, giúp nguồn nhân lực trẻ được đào tạo bài bản về chuyên môn, nâng cao năng lực tiếp cận và chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hay còn gọi là công nghiệp 4.0.



Sinh viên Đại học Đà Lạt tham gia tập huấn rèn luyện kỹ năng số. Ảnh: D.Nguyễn

các tình huống khác nhau trên môi trường internet. Qua đó, rèn luyện cho ĐVSV luôn có ý thức khi tham gia môi trường Internet với nguyên tắc: Không nên lập nhóm, hội để nói xấu, công kích lẫn nhau; Không đăng tải, chia sẻ thông tin có thể gây xúc phạm, làm mất uy tín, danh dự cá nhân của người khác hoặc làm ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; Không khai thác trái phép dữ liệu cá nhân của người khác cho mục đích thương mại, hoặc các mục đích khác. Đặc biệt là không “hùa” theo đám đông chia sẻ, nhận xét, phê bình trước một

thông tin, sự kiện khi chưa hiểu rõ về vụ việc đó, hoặc không có căn cứ để khẳng định sự kiện đó là có thật; Không cô xúy, tiếp tay cho các trào lưu lệch lạc, thiếu văn hóa, gây phản cảm, bị xã hội lên án...

Bên cạnh đó, ĐVSV Đại học Đà Lạt cũng thường xuyên được rèn luyện kỹ năng tìm kiếm thông tin trên Internet. Bạn Trần Thị Thảo, sinh viên Trường Đại học Đà Lạt cho biết, lâu nay vẫn tìm kiếm thông tin trên mạng internet, nhưng qua bồi dưỡng, tập huấn chúng em hiểu được rằng, trên Internet có thể tìm được vô số thông tin bổ ích và các

kiến thức về tất cả các lĩnh vực bởi Internet là một kho tài nguyên thông tin vô tận được cung cấp bởi hàng triệu trang Web trên khắp thế giới. Tuy nhiên, không phải thông tin nào cũng sử dụng được. Các thông tin này rất đa dạng và có thể đúng, cũng có thể sai hoặc chưa đầy đủ, do đó cần phải tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau và sau đó mới so sánh, tổng hợp để có được kết quả như mong muốn. Chính vì thế, phương pháp tìm kiếm thông tin trên Internet được xem là một kỹ năng vô cùng quan trọng.

Một nội dung nữa mà SV Đại học

Đà Lạt được rèn luyện thường xuyên đó là kỹ năng sử dụng mạng xã hội. Theo Bí thư Đoàn Trường Đại học Đà Lạt Phan Tuấn Anh, thì rèn luyện cho ĐVSV sử dụng mạng xã hội một cách thông minh là cách trang bị cho các bạn khả năng “miễn dịch” với các luồng thông tin không chính thống và thiếu lành mạnh. Các kỹ năng quản lý thời gian sử dụng, nội dung chia sẻ, cách đăng tải các nội dung và ý thức khi bấm nút “like” cần được rèn luyện cho ĐVSV thông qua việc tổ chức những buổi nói chuyện theo chuyên đề để các bạn có cơ hội tham gia, kết hợp với facebook, google mở những lớp kỹ năng giao tiếp trên mạng xã hội. Có những buổi giao lưu chia sẻ hướng dẫn SV sử dụng các trang mạng xã hội phù hợp với chuẩn mực và giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Tạo điều kiện, cơ hội cho SV, đặc biệt là SV năm thứ nhất có những hiểu biết và nhận thức được mạng xã hội, biết được các tác động tích cực, tiêu cực của mạng xã hội, và cần có thái độ đúng đắn đối với các trang mạng xã hội.

“Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 thì kỹ năng số là nội dung rất quan trọng đối với mỗi chúng ta, đặc biệt là những người trẻ. Rèn luyện kỹ năng số cho ĐVSV sẽ giúp các em có thêm kiến thức vận dụng vào đời sống, học tập, rèn luyện để từ đó vững vàng khi ra trường làm việc. Vì vậy, rèn luyện kỹ năng số là nội dung sẽ được tuổi trẻ Đại học Đà Lạt thực hiện thường xuyên, liên tục trong thời gian tới”, Bí thư Đoàn Trường Đại học Đà Lạt, Phan Tuấn Anh cho biết thêm.

DUY NGUYỄN

Lâm Đồng với chính sách bảo hiểm y tế học sinh sinh viên

Những năm qua, chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh sinh viên (HSSV) trên địa bàn đã được Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Lâm Đồng nỗ lực thực hiện với nhiều hình thức cụ thể, thiết thực.

Trong năm học 2019-2020, BHXH tỉnh đã chủ động phối hợp với ngành Giáo dục đẩy mạnh tuyên truyền tại các trường học, điểm dân cư, tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh xã, phường, thị trấn, kết hợp phát các tờ rơi, tờ gấp về BHYT học sinh, nhằm nâng cao nhận thức, giúp phụ huynh và các em biết được quyền lợi và nghĩa vụ của mình khi tham gia BHYT; tổ chức phát hành thẻ BHYT kịp thời, nhằm đảm bảo quyền lợi được khám, chữa bệnh (KCB) cho các em học sinh trong trường hợp chẳng may bị ốm đau, bệnh tật. Bên cạnh đó, mạng lưới y tế học đường cũng từng bước được trang bị, củng cố, góp phần tích cực trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV.

Ông Đậu Tú Lan - Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Lâm Đồng có tổng số 488/488 trường tham gia BHYT. Trong năm học 2018 - 2019, toàn tỉnh có tổng số HSSV đã tham gia BHYT là 258.322 em, đạt tỷ lệ tham gia là 97,01%. Tổng số HSSV chưa tham gia BHYT là 7.969 em, chiếm tỷ lệ 2,99%. Một vài trường học có tỷ lệ học sinh tham gia cao và luôn phối hợp tốt với cơ quan BHXH trong việc triển khai thực hiện BHYT HSSV, như: Trường THCS&THPT Tây Sơn Đà Lạt,



Những năm qua, BHXH Lâm Đồng đã nỗ lực thực hiện chính sách bảo hiểm đối với HSSV với nhiều hình thức cụ thể, thiết thực.

Trường PT Hermann Gmeiner - Đà Lạt, Trường THPT Đức Trọng, Trường THPT Tân Hà...

HSSV là thế hệ tương lai của đất nước, vì vậy, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho HSSV là việc làm cấp thiết không chỉ của riêng ngành BHXH hay ngành Giáo dục mà của toàn xã hội.

Thực hiện BHYT HSSV là một chủ trương, chính sách đúng đắn, mang tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta trong chăm lo sức khỏe toàn diện của thế hệ trẻ. Năm học 2019-2020, BHXH tỉnh Lâm Đồng đề ra mục tiêu đạt 100% số HSSV tham gia BHYT.

Để thực hiện mục tiêu này, theo

Liên quan đến việc triển khai chính sách BHYT HSSV năm học 2019-2020, theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, thực hiện theo quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở sẽ là 1,49 triệu đồng/tháng. Theo đó, mức đóng BHYT đối với HSSV tương ứng là 67.050 đồng/tháng. Trong đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30%, tương ứng với 20.115 đồng/tháng, HSSV đóng 70%, tương ứng với 46.935 đồng/tháng.

Học sinh, sinh viên cũng có thể lựa chọn các phương thức đóng linh hoạt 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hoặc 1 năm phù hợp với điều kiện kinh tế. Trong đó, mức đóng BHYT 3 tháng sẽ là 201.150 đồng (Nhà nước hỗ trợ 60.345 đồng, HSSV đóng 140.805 đồng). Đóng BHYT cho 6 tháng sẽ là 402.300 đồng (Nhà nước hỗ trợ 120.690 đồng, HSSV đóng 281.610 đồng). Với hình thức đóng BHYT cho 9 tháng sẽ là 603.450 đồng (Nhà nước hỗ trợ 181.035 đồng, HSSV đóng 422.415 đồng). Đối với hình thức đóng 1 năm, mức đóng sẽ là 804.600 đồng (Nhà nước hỗ trợ 241.380 đồng, HSSV chỉ phải đóng 563.220 đồng).

ông Đậu Tú Lan - Giám đốc BHXH tỉnh, cơ quan BHXH sẽ phối hợp ngành Giáo dục Lâm Đồng tăng

cường chỉ đạo các trường học tích cực phối hợp với cơ quan BHXH địa phương trong thực hiện chính

sách BHYT HSSV. Trên cơ sở số liệu của cơ quan BHXH, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố đã chỉ đạo quyết liệt đối với các trường học có tỷ lệ học sinh tham gia BHYT thấp và gắn trách nhiệm với hiệu trưởng các trường học. Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT các huyện cần giao chỉ tiêu thực hiện BHYT HSSV cho các trường học và quy định rõ đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là tiêu chí xét thi đua, khen thưởng hàng năm của đơn vị. Hiệu trưởng các trường cần giao chỉ tiêu tuyên truyền, vận động HSSV tham gia BHYT và đưa vào chỉ tiêu đánh giá xếp loại giáo viên từng học kỳ; BHXH các huyện, thành phố tăng cường phối hợp các trường học trong công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh, học sinh tham gia BHYT. Trong công tác tuyên truyền, vận động phải nêu rõ, mục đích, ý nghĩa của chính sách BHYT HSSV, phải nêu cụ thể quyền lợi của các em học sinh khi tham gia BHYT... Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2019, toàn tỉnh Lâm Đồng đã có 97,07% tỷ lệ HSSV tại tỉnh đã tham gia BHYT.

Với những nỗ lực của BHXH tỉnh Lâm Đồng, sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt từ các cấp chính quyền và sự phối hợp đồng bộ từ các ban, ngành liên quan, đặc biệt là ngành GD, trong năm học mới 2019-2020, tỉnh Lâm Đồng hy vọng sẽ đạt được mục tiêu đề ra là phấn đấu đạt 100% tỷ lệ HSSV tham gia BHYT, đem lại quyền lợi thiết thực cho các em HSSV, góp phần chăm lo cho thế hệ trẻ mai sau.

THY VŨ

SỔ TAY PHÓNG VIÊN

Cần làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để mất rừng cộng đồng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Lâm Đồng cho biết, đến nay, toàn tỉnh có 8 cộng đồng dân cư được giao đất, giao rừng với tổng diện tích hơn 2.260 ha. Thẩm quyền giao rừng và thu hồi rừng cộng đồng thuộc UBND các huyện có rừng được giao cho cộng đồng, gồm: Đam Rông, Đức Trọng, Di Linh và Bảo Lâm.

Theo kết quả kiểm tra của Sở NN&PTNT Lâm Đồng cho thấy, trong 8 mô hình rừng cộng đồng trên địa bàn toàn tỉnh, chỉ có 3 mô hình, gồm: Thôn Phú An (xã Phú Hội, huyện Đức Trọng), Thôn 6 (xã Liêng Srônh, huyện Đam Rông) và mô hình rừng cộng đồng thôn Ka La Tong Gu (xã Bảo Thuận, huyện Di Linh), với tổng diện tích rừng, đất rừng được giao gần 990 ha đã và đang phát huy sức mạnh của cộng đồng, tạo bước chuyển biến căn bản trong nhận thức của bà con trong công tác quản lý và bảo vệ rừng được giao. Nhờ vậy, diện tích rừng tại những mô hình này đang phát triển tốt và chỉ để xảy ra mất rừng với diện tích không đáng kể khoảng 18 ha.



Cơ quan chức năng kiểm tra tại một khu vực rừng cộng đồng bị phá trồng cây nông nghiệp.

Trong khi đó, 5 mô hình rừng cộng đồng còn lại ở các xã: Gia Bắc, Sơn Điền (huyện Di Linh) và Lộc Bảo, Lộc Nam, (huyện Bảo Lâm) được giao tổng cộng 1.270 ha rừng và đất rừng thì lại để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp nghiêm trọng, với hơn 268 ha. Cụ thể, qua kiểm tra của cơ quan chức năng cho thấy, 5 mô hình rừng cộng đồng nói trên đã để mất hơn 166 ha rừng và để lấn chiếm 102,4 ha đất lâm nghiệp. Điều đáng nói, hầu hết diện tích rừng bị mất và đất lâm

nghiệp bị lấn chiếm là do chính người dân thuộc các mô hình cộng đồng nhận quản lý, bảo vệ rừng rồi tự phá rừng và lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép để làm rẫy. Hầu hết, diện tích rừng để mất và đất lâm nghiệp bị lấn chiếm chủ yếu để trồng cây nông nghiệp như cà phê, bơ... Trong đó, đã có nhiều diện tích cây trồng đã cho thu hoạch.

Trước thực trạng trên, Sở NN & PTNT Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo 2 huyện Di Linh và Bảo Lâm thu hồi 5 mô hình giao

rừng cộng đồng tại các xã Gia Bắc, Sơn Điền (Di Linh) và Lộc Bảo, Lộc Nam (Bảo Lâm) vì 5 cộng đồng này không phù hợp để quản lý rừng cộng đồng. Diện tích để mất rừng lớn, đối tượng không đúng quy định; có diện tích rừng tự nhiên trước đây cho cải tạo hiện không còn phù hợp và diện tích đã cải tạo để trồng rừng lại để bị lấn chiếm. Sau khi thu hồi, những diện tích rừng này sẽ được giao lại cho chủ rừng nhà nước thiết kế, giao khoán rừng theo chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng cho chính các hộ thuộc cộng đồng này nhận khoán.

Không chỉ đề nghị thu hồi, Sở NN & PTNT Lâm Đồng còn kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các địa phương làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc để mất rừng đã giao cho các cộng đồng. Từ đó, xử lý hoặc kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý theo quy định. Đồng thời, xây dựng kế hoạch giải tỏa cây trồng trái phép trên phần diện tích rừng bị mất, đất bị lấn chiếm để trồng lại rừng, phục hồi rừng.

HẢI ĐƯỜNG

Nâng cấp 13 công trình cấp nước và vệ sinh trường học

Dự án nâng cấp, sửa chữa và cải tạo 13 công trình cấp nước và vệ sinh tại 13 trường trung học cơ sở và tiểu học thuộc 3 huyện Lạc Dương, Lâm Hà và Đơn Dương vừa được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tổng kinh phí gần 5,2 tỷ đồng.

Đây là nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới thuộc Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn trên địa bàn Lâm Đồng.

Theo đó, trong quý 4/2019, dự án tổ chức chỉ định thầu và đấu thầu rộng rãi trong nước, chọn ra nhà thầu để ký hợp đồng triển khai 4 gói thầu, thời gian thực hiện từ 60 ngày đến 120 ngày hoặc theo tiến độ thi công, tiến độ dự án.

Cụ thể, 1 gói thầu thi công nâng cấp, sửa chữa, cải tạo hoàn thành 13 công trình cấp nước và vệ sinh trường học nói trên với tổng kinh phí gần 4,9 tỷ đồng. Còn lại 3 gói thầu hồ sơ mời thầu, quản lý dự án và giám sát công trình.

MẠC KHẢI

Yoga nơi vùng sâu Đam Rông

Một lớp học Yoga đặc biệt, không chỉ vì được đặt ở vùng sâu Rô Men, Đạ Rsal (Đam Rông) - những nơi chỉ nghe qua cái tên đã thấy nhiều thiếu thốn, mà còn bởi giáo viên đứng lớp là một cô gái trẻ mang trong mình căn bệnh ung thư, nhưng vẫn luôn lan tỏa nghị lực và tinh thần lạc quan đến với mọi người.

Mang Yoga đến gần với mọi người

Đều đặn từ hai tháng nay, 5 giờ sáng mỗi ngày, các chị em phụ nữ xã Rô Men lại bắt đầu ngày mới bằng những bài tập Yoga dưới sự hướng dẫn bài bản của huấn luyện viên (HLV). Mặc dù phần lớn đều là lần đầu tiên làm quen với bộ môn thể thao này, nhưng ai nấy đều cảm thấy hào hứng và hứng thú, nhất là khi tình hình sức khỏe được cải thiện từng ngày. Chị Nguyễn Tuyết Lan (Thôn 1, xã Rô Men) tham gia lớp tập từ những ngày đầu, chia sẻ: “Ở đây có nhiều người có nhu cầu luyện tập thể dục thể thao để rèn luyện sức khỏe, nhất là những bộ môn hữu ích như Yoga. Tuy nhiên, trước đây, chúng tôi không có điều kiện tập vì chưa có lớp, cũng không có người hướng dẫn. Lớp Yoga được mở ra khiến chị em chúng tôi rất phấn khởi, tham gia tập luyện vừa để cải thiện sức khỏe, vừa là cơ hội để gặp gỡ, tâm sự, chia sẻ với nhau”.

Với 3 điểm tập đặt tại Thôn 1, Thôn 2, xã Rô Men và Đạ Rsal, lớp Yoga này do Hội LHPN huyện Đam Rông tổ chức, sau rất nhiều lần trăn trở về nhu cầu cũng như sự thiếu thốn điều kiện của chị em phụ nữ vùng sâu, vùng xa. Chị Phan Thị Cẩm - Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: “Nhu cầu rèn luyện sức khỏe của hội viên phụ nữ khá nhiều, nhất là những chị em ở lứa tuổi trung niên khi sức khỏe đã bắt đầu có dấu hiệu suy giảm. Nhưng thực tế, vì đặc thù của huyện xa, di chuyển từ xã này sang xã khác cũng không phải gần, nên thật sự rất khó để chúng tôi có thể thuyết phục một HLV Yoga về đứng lớp”. Chính vì vậy mà mặc dù áp ú đã lâu, nhưng mãi đến khi gặp HLV là người địa phương, lớp học Yoga mới được chính thức đi vào hoạt động trong sự hưởng ứng của nhiều người.

Cũng chính vì tinh thần hưởng ứng đó mà khi lớp học gặp khó khăn tìm địa điểm tập, chị Nguyễn Thị Chohan (46 tuổi, Thôn 1, xã Rô Men) đã ngay lập tức đề xuất đặt điểm tập ở ngay nhà hàng của mình mà không hề lấy kinh phí. Chị tâm sự rằng, ở vùng sâu, vùng xa vốn đã nhiều thiếu thốn, thế nên khi có cơ hội như vậy, chị tạo điều kiện cho mọi người mà cũng là cho bản thân mình. Gần 2 tháng luyện tập, chị Chohan thấy người khỏe ra, nhịp thở đều hơn, từ sức khỏe đến tinh thần đều được cải



Lớp học Yoga giúp các học viên tại Đam Rông có điều kiện rèn luyện sức khỏe.

thiện theo hướng tích cực.

Hiện tại, lớp Yoga có tất cả 90 học viên tại 3 điểm tập. Với 5 buổi mỗi tuần, các học viên có thể chủ động chọn giờ tập cho mình hoặc đề xuất thay đổi giờ tập mỗi tuần để thuận tiện cho công việc - bởi học viên trong lớp làm nhiều nghề khác nhau, có người là công chức, giáo viên, cũng có người làm nông hay kinh doanh, buôn bán.... Lớp Yoga dành cho trẻ em cũng được mở vào 2 tháng hè vừa rồi, giúp các em nhỏ bước đầu làm quen với Yoga bằng sự hào hứng và thích thú.

Cô gái truyền niềm đam mê và nghị lực

HLV lớp Yoga tại Đam Rông là một cô gái trẻ trung, vui vẻ và năng động. Nhìn Nguyễn Thị Tuyết, ít ai nghĩ rằng cô gái 26 tuổi này đã mang trong mình và chiến đấu với căn bệnh ung thư đến 6 năm - hơn một nửa số năm cô cùng gia đình chọn Đạ K'Nàng làm quê hương thứ hai để sinh sống và lập nghiệp. Như chia sẻ của chị Phan Thị Cẩm, thật khó để thuyết phục được một HLV chuyên nghiệp chịu vất vả ở nơi huyện nghèo này. Nhưng đều đặn mỗi ngày, Tuyết vẫn di chuyển từ điểm tập này sang điểm tập khác trên chiếc xe máy của mình, để giúp mọi người hiểu rõ hơn về Yoga - bộ môn theo Tuyết đã tạo nên những sự thay đổi diệu kỳ trong bản thân cô, và cô mong muốn mang điều đó đến với nhiều người hơn.

Nguyễn Thị Tuyết bắt đầu tìm đến với Yoga trong những ngày bản thân cô mất phương hướng nhất. Phát hiện mắc bệnh ung thư mạch máu vào năm 21 tuổi, khi còn là một cô gái còn quá trẻ, Tuyết bị suy sụp, trầm cảm. Không ít lần cô tự đặt câu hỏi: “Tại sao lại là mình?”. Trải qua đợt phẫu thuật rồi lại tái phát lần 2, sự tuyệt vọng trong Tuyết tăng lên gấp bội. Trong những ngày tháng đó, Tuyết bắt đầu quan tâm đến Yoga nhưng vết

mồ chưa cho phép cô luyện tập. Chỉ đến khi tiếp cận Yoga được 1, 2 tháng tại một lớp học Yoga cơ bản, Tuyết nhận ra mình nên đi học HLV để vừa tự luyện tập sức khỏe cho bản thân, vừa có thể chia sẻ Yoga với mọi người.

Sau nửa năm học HLV Yoga tại Hà Nội, giữa nhiều sự lựa chọn tốt hơn, Tuyết trở về và mở lớp đầu tiên ngay tại xã Đạ K'Nàng, và bây giờ là HLV đứng lớp cho 3 điểm tập của huyện, bởi theo cô: “Ở vùng sâu, vùng xa, chưa có nhiều người biết đến hiệu quả của Yoga, cũng chưa nhiều người quan tâm đúng mức đến sức khỏe của mình. Điều đáng mừng là đã bắt đầu có những học viên là người đồng bào dân tộc thiểu số, chứng tỏ rằng họ cũng đã bắt đầu hiểu hơn và ý thức hơn về việc chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình”.

Hiện tại, Tuyết vẫn đang phải điều trị căn bệnh của mình, 3 tháng tái khám một lần tại TP Hồ Chí Minh. Nhưng tinh thần của cô thì đã tốt hơn rất nhiều so với những ngày trước, bởi theo Tuyết, Yoga mang lại sức khỏe, nhưng quan trọng nhất là sức mạnh tinh thần to lớn mà nó mang lại, Yoga giúp cô thanh thân, vui vẻ, lạc quan hơn. Yoga cũng giúp Tuyết thay đổi tinh thần theo hướng nhẹ nhàng, điềm đạm, chậm rãi, suy nghĩ sâu sắc hơn.

Ở lớp học của Tuyết đứng lớp hiện cũng có những học viên đang mang trong mình nhiều căn bệnh, kể cả bệnh ung thư. Đây cũng là một trong những động lực để cô gắn bó với những lớp Yoga nơi vùng sâu này. “Nhờ Yoga, mình đã đón nhận bệnh tật một cách nhẹ nhàng và thoải mái hơn, xóa đi những khó chịu, mệt mỏi và thêm sự lạc quan để sống. Vì vậy, mình mong mình cũng sẽ lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, lạc quan đó đến với mọi người để chống lại bệnh tật” - Tuyết chia sẻ.

VIỆT QUỲNH

Trên 4.000 lao động làm việc tại 2 khu công nghiệp

Theo Ban Quản lý Các khu Công nghiệp tỉnh Lâm Đồng, tính tới ngày 15/10, tổng số lao động tại 2 khu công nghiệp (KCN) Lộc Sơn (Bảo Lộc) và Phú Hội (Đức Trọng) là 4.169 người. Trong đó, lao động người Việt Nam là 4.136 người, lao động người nước ngoài có 33 người. Cơ quan chức năng trong tháng 10 cũng cấp 2 Giấy phép lao động người nước ngoài cho 2 doanh nghiệp; thông báo chấp thuận lao động nước ngoài đối với 3 doanh nghiệp. Đồng thời, Ban Quản lý các KCN thời gian qua đã có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tại 2 KCN có nhu cầu về đào tạo nghề cho người lao động, về tuyển dụng lao động.

Trong khi đó, theo thống kê tổng số lao động năm 2018 là gần 3.000 người. Trong đó, lao động trong nước là 2.863 người, lao động người nước ngoài là 29 người. Đến nay, trong các KCN có 42 doanh nghiệp tương đương số dự án (17 dự án FDI) đi vào hoạt động sản xuất - kinh doanh. Trong đó, KCN Lộc Sơn 21 dự án (8 dự án FDI) và KCN Phú Hội 21 dự án (9 dự án FDI).

C.PHONG

Lâm Đồng vượt 27% kế hoạch tái canh cà phê

Tại Hội nghị Tổng kết chương trình tái canh cà phê giai đoạn 2014 - 2020 trên địa bàn Tây Nguyên vừa tổ chức ở Đà Lạt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện tái canh 58.244 ha cà phê, vượt 27% so với kế hoạch.

Tính chung tổng diện tích cà phê trồng tái canh và ghép cải tạo tại các tỉnh Tây Nguyên đến tháng 6 năm 2019 là 118.202 ha, đạt trên 98,5%. Trong đó, diện tích tái canh là 84.165 ha, diện tích ghép cải tạo là 34.037 ha, tập trung nhiều nhất ở 2 tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đắk Nông.

Đáng kể, Dự án VnSAT đã tổ chức đào tạo, tập huấn cho 19.614 hộ nông dân sản xuất trên 19.322 ha cà phê ở Tây Nguyên nói chung, Lâm Đồng nói riêng về các giải pháp kỹ thuật tái canh bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu. Dự án VnSAT thực hiện trong 5 năm từ 2015-2020 tại 5 tỉnh Tây Nguyên (Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum) với tổng số vốn là 98,6 triệu USD, bao gồm: đào tạo kỹ thuật cho nông dân canh tác bền vững; hoạt động chứng nhận, nâng cấp vườn ươm giống; nâng cấp cơ sở hạ tầng, máy móc trang thiết bị chế biến cà phê cho các hợp tác xã; cung cấp tín dụng tái canh...

VĂN VIỆT

Tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em sơ sinh

Sở Y tế vừa có văn bản chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các bệnh viện Đa khoa tuyến tỉnh, Bệnh viện Nhi tỉnh; Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em sơ sinh, nhằm giảm tử vong mẹ và tử vong sơ sinh.

Theo đó, tổ chức quản trị nội dung Chỉ thị 06 ngày 11/8/2017 của Bộ Y tế về việc tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, giảm tử vong sơ sinh; Kế hoạch số 2041 ngày 14/4/2017 của UBND tỉnh về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh và các văn bản liên quan đến

toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị. Tập huấn hướng dẫn cập nhật kiến thức chuyên môn cho cán bộ làm công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em các nội dung về “Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản”, quy tắc ứng xử cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại đơn vị.

Căn cứ Kế hoạch số 2041 của UBND tỉnh, tiến hành rà soát thực trạng nhân lực, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị... tại đơn vị để xây dựng kế hoạch chi tiết hàng năm để triển khai thực hiện. Chú trọng kế hoạch đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và sơ sinh; bổ sung trang thiết

bị, phương tiện phục vụ cấp cứu, điều trị; củng cố đơn nguyên sơ sinh; xây dựng các quy trình kỹ thuật; giám sát việc thực hiện các quy trình; quy chế phối hợp giữa các khoa, phòng trong đơn vị khi có cấp cứu về sản khoa, sơ sinh; vận hành “Đường dây nóng”, “Báo động đỏ” về xử trí cấp cứu tại bệnh sản khoa. Đặc biệt, quán triệt toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị tuyệt đối không bỏ vị trí trực trong suốt quá trình trực.

Cùng cố hệ thống Đường dây nóng về cấp cứu sản khoa, sơ sinh tại các cơ sở y tế trong tỉnh từ tuyến xã đến tuyến huyện, tỉnh và từ tuyến tỉnh đến bệnh viện chuyên khoa tuyến trên.

AN NHIÊN

Tặng 22 căn nhà tình nghĩa, tình thương

Công ty Điện lực Lâm Đồng cho biết, công ty đang tiếp tục xây dựng 7 căn nhà tình thương, tình nghĩa cho 7 hộ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tính từ đầu năm 2019 đến nay, ngành điện đã xây dựng và tặng 22 căn nhà tình thương, tình nghĩa cho các hộ gia đình khó khăn thực sự về chỗ ở. Mỗi căn nhà, ngành điện hỗ trợ 50 triệu đồng, từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Tổng Công ty Điện lực miền Nam.

Được biết, ngành điện sẽ tiếp tục hỗ trợ Lâm Đồng xây nhà tình thương, tình nghĩa, giúp thêm nhiều gia đình có mái nhà an toàn.

D.Q

QUỐC TẾ

HỘI NGHỊ CẤP CAO ASEAN 35:

Chính thức khai mạc phiên họp toàn thể



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp.

Vừa qua, các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã chính thức bắt đầu phiên họp toàn thể Hội nghị Cấp cao thường niên ASEAN lần thứ 35 tại Thái Lan.

Nội dung chính của phiên họp tập trung vào các vấn đề an ninh, phát triển bền vững và môi trường cũng như rác thải ra đại dương.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha bày tỏ hy vọng các nhà lãnh đạo sẽ tận dụng cơ hội này để trao đổi quan điểm về các vấn đề trong khu vực.

Dự kiến Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các hội nghị liên quan sẽ tập trung thảo luận về nhiều vấn đề như: các biện pháp thúc đẩy tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, triển khai hiệu quả các Kế hoạch Tổng thể Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025; các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Các đại biểu cũng sẽ đánh giá kết quả thực hiện và thảo luận các biện pháp tiếp tục triển

khai “Tuyên bố Tầm nhìn Lãnh đạo ASEAN về tăng cường quan hệ đối tác vì sự bền vững” (thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 34 diễn ra hồi đầu năm 2019); thực hiện các ưu tiên năm 2019 theo tinh thần chủ đề “Tăng cường quan hệ đối tác vì sự bền vững”, đồng thời định hướng cho ASEAN trong các năm tiếp theo.

Ngoài ra, hội nghị lần này cũng sẽ trao đổi thúc đẩy quan hệ sâu rộng, cùng có lợi với các đối tác; kiểm điểm việc thực hiện các kế hoạch hành động giữa ASEAN và đối tác đã thông qua và huy động sự hỗ trợ của các đối tác đối với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Đoàn Cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó nhân dẫn đầu tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các hội nghị liên quan.

TTXVN

Đơn Dương...

TIẾP TRANG 3

... góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt trên 62 triệu đồng/người/năm.

Với khoảng 80% dân số có nguồn thu nhập chính từ nông nghiệp với các sản phẩm nông nghiệp mũi nhọn của huyện là rau, hoa; Đơn Dương trở thành vùng sản xuất tập trung chuyên canh rau lớn nhất của tỉnh Lâm Đồng.

Theo kết quả thống kê, tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp của toàn huyện trên 20 nghìn ha, trong đó diện tích đất canh tác do các hộ dân sản xuất gần 19,3 nghìn ha, còn lại do các doanh nghiệp sản xuất rau. Với những thuận lợi về thời tiết, khí hậu, tài nguyên đất, nước phù hợp với sản xuất nông nghiệp; đặc biệt, những năm gần đây, với sự tích cực vào cuộc của các cấp, các ngành, nhất là sự sáng tạo, mạnh dạn đầu tư, dám nghĩ dám làm của người nông dân, nông nghiệp CNC của huyện Đơn Dương đã được triển khai thực hiện với nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đó là công nghệ nhà kính, nhà lưới, xử lý môi trường đất, môi trường nước... giúp Đơn Dương trở thành một trong những điển hình tiêu biểu của cả nước về nông nghiệp CNC, huyện nông thôn mới.

Tuy nhiên, có thể nhận thấy rằng, trong thời gian qua, nhiều sản phẩm làm ra chưa gắn với nhãn hiệu sản phẩm, sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị chưa nhiều, Nhân dân quan tâm chưa nhiều đến việc đăng ký sản phẩm theo tiêu chuẩn an toàn VietGAP, công nghệ chế biến sau thu hoạch còn hạn chế. Sản phẩm tiêu thụ chủ yếu là thị trường tự do, việc liên kết và tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng chưa được nhiều... Xuất phát từ tình hình trên, việc xây dựng vùng sản xuất rau ứng dụng CNC nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, bảo đảm an toàn

thực phẩm, gắn kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm để nâng cao chuỗi giá trị gia tăng trong sản xuất là nhu cầu bức thiết để tiến tới nền sản xuất nông nghiệp bền vững. Đồng thời phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội ở nông thôn, từng bước xây dựng hoàn chỉnh giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, ao hồ chứa nước và hệ thống tưới tiết kiệm để đảm bảo phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, cải thiện, nâng cao đời sống sinh hoạt của dân cư nông thôn, phù hợp với tiêu chí xây dựng nông thôn mới và phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội trong sản xuất ứng dụng CNC.

Bà Tou Prong Nai Khoan, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đơn Dương cho biết, để nông nghiệp huyện phát triển đồng bộ và toàn diện, các ban ngành chức năng đã tập trung thực hiện tốt các giải pháp cụ thể như: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực gắn với tái cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp; xây dựng và củng cố các HTX nông nghiệp ứng dụng CNC trong sản xuất rau, hoa; tăng cường đầu tư, ứng dụng CNC trong sản xuất, chế biến; thu hút đầu tư của các doanh nghiệp ứng dụng CNC và nông nghiệp thông minh; xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng CNC theo hướng thông minh... Với sự vào cuộc tích cực của lãnh đạo huyện cùng những giải pháp thiết thực, có lộ trình cụ thể cùng sự tích cực hưởng ứng của người dân, sẽ là cơ sở, là tiền đề quan trọng để huyện Đơn Dương thực hiện và phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng CNC theo hướng thông minh giai đoạn 2019-2025.

HOÀNG YÊN

LỜI CẢM TẠ

Ban Tổ chức tang lễ và gia đình xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo: Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; các tỉnh, thành phố trong nước; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Lâm Đồng, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh; các gia đình sui gia, thông gia, cùng toàn thể họ hàng, bà con lối xóm, thân bằng quyến thuộc, bạn bè thân hữu gần xa; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Thượng tọa chùa Hương Yên, các sư thầy, Phật tử ...

Đã gửi điện, vòng hoa, phúng điếu, chia buồn, tiễn đưa linh cữu của chồng, cha, ông, cố của chúng tôi là Cụ Nguyễn Xuân Bích, sinh năm 1929, Huân chương Chiến thắng hạng Ba, Huân chương Kháng chiến hạng Ba, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, từ trần ngày 30/10/2019 (nhằm ngày 03 tháng 10 năm Kỷ Hợi) đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi những điều thiếu sót, Ban Tổ chức tang lễ và gia đình kính mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.

Xin chân thành cảm tạ!

**Thay mặt Ban Tổ chức tang lễ và gia đình
Bà quả phụ Nguyễn Thị Lan
Trưởng nam Nguyễn Xuân Ngọc**

**THÔNG BÁO
Về việc giải thể hợp tác xã**

Tên hợp tác xã: **DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VIỆT**
Số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã/MST: **5801416802**
Ngày cấp: **10/10/2019**
Nơi cấp: **Phòng Tài chính - Kế hoạch UBND TP Đà Lạt**
Địa chỉ trụ sở chính: **254 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng**
Thông báo về việc giải thể hợp tác xã như sau:
Quyết định giải thể số: **01/2019/QĐGT-HTX** ngày 29/10/2019
Lý do giải thể:
- Nừng hoạt động kinh doanh do không có ý kiến thống nhất giữa các thành viên.
- Còn khó khăn về vốn.
- Chưa có quỹ đất
Hợp tác xã cam kết đã hoàn thành các khoản nợ, nghĩa vụ thuế, tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

THÔNG BÁO V/V GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐĂNG KÝ QSD ĐẤT

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đạ Tẻh thông báo với nội dung như sau:
Ông Bạch Hồng Công được UBND huyện Đạ Tẻh cấp QSD đất tại thửa đất số 1581, tờ bản đồ 21, diện tích 102 m² đất ở theo Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 1/4/1993 của UBND huyện Đạ Tẻh.
Năm 2001, ông Bạch Hồng Công đã chuyển nhượng QSDĐ cho ông Lê Ngọc Bông, thường trú tại Tổ dân phố 3a, thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng, theo Hợp đồng số 283 ngày 27/7/2001. Trong quá trình sang nhượng hai bên chưa thực hiện thủ tục chuyển nhượng QSD đất theo quy định. Ông Bạch Hồng Công đã làm hợp đồng CNQSD đất cho ông Lê Ngọc Bông có xác nhận của UBND huyện Đạ Tẻh nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Năm 2001, ông Bạch Hồng Công đã đi khỏi địa phương cho đến nay hiện không liên lạc được.
Năm 2014, ông Lê Ngọc Bông đã chết, để thừa kế lô đất trên cho ông **Lê Ngọc Tâm**. Nay ông Lê Ngọc Tâm đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đạ Tẻh liên hệ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Hiện ông Bạch Hồng Công đang ở đâu liên hệ với UBND thị trấn Đạ Tẻh hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đạ Tẻh để lập thủ tục chuyển nhượng QSDĐ theo quy định.
Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo này được đăng số báo đầu tiên mà ông Bạch Hồng Công không liên hệ làm thủ tục chuyển nhượng theo quy định và đồng thời không có ai tranh chấp, khiếu nại, thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đạ Tẻh sẽ chính lý biên động hồ sơ địa chính và tham mưu cấp GCNQSDĐ cho ông **Lê Ngọc Tâm** theo quy định, mọi thắc mắc sau này, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đạ Tẻh sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết.